

Mỹ: một thành phố thuộc hai tiểu bang

Tác Giả: Saigon Echo sßu tßm
Chúa Nhật, 11 Tháng 9 Năm 2011 20:02

Texarkana là thành phố đặc biệt và duy nhất trên nước Mỹ vì nó nằm trong hai tiểu bang cùng lúc.



Ai đến Texarkana cũng hay chụp kiểu hình một chân đứng trên Texas, chân kia đứng trên Arkansas phía trước 1 tòa nhà liên bang duy nhất ở Mỹ nằm ở 2 tiểu bang. Hình: Joe Shlabotnik

Có thể nào bạn có một cùng một lúc tại hai nơi? Chắc chắn được, nếu bạn cần gặp tại thành phố Texarkana, nằm miền tây nam nước Mỹ, nằm giữa biên giới Texas và Arkansas.

Về nhu cầu một, Texarkana là một thị trấn, nhưng là hai thành phố khác biệt nhau: Texarkana phía Texas, dân số 36 ngàn người và Texarkana phía Arkansas, dân số khoảng 30 ngàn người.

M: m t thành ph thu c hai tỉ u bang

Tác Giả: Saigon Echo s u t m
Chúa Nhật, 11 Tháng 9 Năm 2011 20:02

Đây không phải là hai thành phố sinh đôi. Đúng hơn là hai thành phố dính liền nhau, nơi không chỉ có một con đường liền.

Đường State Line chạy xuyên qua một khu vực trung tâm chung của cả hai, và chính دولت في một tòa nhà liên bang có tính cách lịch sử, vì cũng như con đường, tòa nhà này nằm ở thu c Arkansas, nằm ở thu c Texas.

Phía trên là tòa nhà là tòa án. Chỉ có ghế của chánh án đóng đinh thớt chốt xuống sàn để bảo vệ ông hay bà chánh án cũng ngồi trên hai tỉ u bang.

Bên ngoài, đường State Line được sơn phớt lên ranh và có dấu hiệu rõ ràng, du khách hay chủ phố đều hình một chân đường trên Texas, chân kia đường trên Arkansas.

Nhưng nếu bạn hỏi họ họ từ dân ở đây thì họ nói chỉ có một Texarkana.

Người dân thành phố phía bên Texas và người dân phía bên Arkansas thường đi cùng một nhà thờ, cùng rạp hát, cùng những cuộc di hành và cùng những khu buôn bán. Tuy nhiên, mỗi bên đường ranh có thể tự mình riêng, cảnh sát, sự của họ và tự mình trung tâm riêng.

Họ từ những trung tâm mua bán và nơi mua bán xe hơi nằm về phía Texas, và họ từ những ngành công nghiệp, kể cả nhà máy sản xuất về xe Cooper, thuộc phần đất Arkansas.

Có những cửa hàng bán rượu bên phía Arkansas, nhưng về phía Texas bạn không thể mua rượu.

Tỉ u bang Arkansas đánh thuế lợi tức đối với cá nhân trong khi Texas không có thuế này.

Đường bảo vệ là một người phía Arkansas không vượt qua đường ranh sang Texas để tránh thuế,

M: một thành phố thuộc hai tiểu bang

Tác Giả: Saigon Echo sßu tßm
Chúa Nhật, 11 Tháng 9 Năm 2011 20:02

Quốc gia Arkansas thông qua một đßo luật mới nß trß. Nó ußn là một ngß i Arkansas sßng trong khoßng gißi hßn cßa thành phố Texarkana, bßn không phßi trß thuß lßi tßc cßa tißu bang Arkansas.

Dù sßng bên tißu bang nào, ngß i Texarkana đßu cßn lßn nhau. Phi trßng nßm vß phía Arkansas còn hßu hßt trßng đßi hßc và cß sßy tß đßu ß phía Texas.

Texarkana có khßu hißu thu hút du khách: “Chúng tôi là Texarkana, USA, sinh hoßt ß đây lßn đßn đß phßi trßi dài hai tißu bang.”